



Bản tin Rác thải Cộng đồng



**THÙNG MÀU
XANH LÁ CÂY
CỦA BẠN**

Bí quyết Thiết yếu cho Thùng Màu xanh lá cây để có một Mùa hè Sạch mát

Mùa hè đã đến, kéo theo vô số sản vật tươi sống, những bữa tiệc nướng và những buổi tụ tập ngoài trời. Trong khi tận hưởng sự hào phóng của sản vật mùa hè, điều quan trọng là bạn phải luôn lưu ý đến việc tái chế rác hữu cơ. Thùng tái chế rác hữu cơ màu xanh lá cây của bạn là một công cụ có giá trị để thu gom rác hữu cơ và đưa nó ra khỏi bãi rác. Sau đây là hướng dẫn về những vật dụng nên cho vào thùng màu xanh lá cây, những gì cần tránh cho vào thùng cũng như một số mẹo hữu ích để kiểm soát mùi hôi và sâu bọ.

Những đồ được cho vào thùng màu xanh lá cây



Thùng màu xanh lá cây của bạn là dành cho rác hữu cơ, chẳng hạn như thức ăn thừa bỏ, giấy dính thức ăn và phần cắt tỉa từ sân vườn. Vỏ, vỏ cứng, hạt và hạt của trái cây và rau quả là những sản phẩm bổ sung tuyệt vời cho thùng màu xanh lá cây của bạn. Ngay cả những thực phẩm bị hư hỏng hoặc ỉm mốc như bánh mì, phô mai và thức ăn thừa cũng được chấp nhận. Đừng quên thêm bã và giấy lọc cà phê, khăn giấy và khăn ăn vào thùng này miễn là chúng không dính hóa chất tẩy rửa. Trong khi dọn sạch khu vườn và sân, hãy bỏ cỏ và phần cắt tỉa từ cây cối trong sân vườn vào thùng. Gỗ sạch, không có sơn, hóa chất hoặc đinh cũng là những sản phẩm được phép cho vào thùng màu xanh lá cây này!

Để biết thêm thông tin chi tiết về các loại rác hữu cơ được chấp nhận, hãy truy cập trang web [Tốt cho Thùng Màu xanh lá cây](#) của chúng tôi. Nếu bạn được một công ty thu gom rác thải tư nhân phục vụ, hãy nhớ kiểm tra danh sách các vật liệu được chấp nhận của họ.

Những đồ không được cho vào thùng màu xanh lá cây

Chúng tôi muốn tất cả các loại rác hữu cơ tốt được bỏ vào thùng màu xanh lá cây, nhưng điều quan trọng không kém là tránh việc bỏ nhầm loại rác vào thùng của bạn. Các vật dụng như túi và hộp nhựa, chai và lọ thủy tinh cũng như các vật dụng bằng nhựa có nguồn gốc thực vật được dán nhãn “có thể phân hủy” hoặc “có thể phân hủy sinh học” không được bỏ vào thùng màu xanh lá cây. Chai và lọ thủy tinh có thể gây nguy hiểm, túi và hộp nhựa không thể tháo ra được và nhựa có nguồn gốc thực vật “có thể phân hủy” hoặc “có thể phân hủy sinh học” không phân hủy đúng cách. Các hộp và chai bằng nhựa hoặc thủy tinh rỗng và khô có thể được tái chế bằng cách bỏ vào thùng rác tái chế màu xanh lam của bạn. Các vật dụng bằng nhựa có nguồn gốc thực vật, chẳng hạn như túi và đồ dùng, đòi hỏi quy trình xử lý và thiết bị đặc biệt không có sẵn tại cơ sở của chúng tôi, vì vậy những vật dụng này phải được bỏ vào thùng rác.



Những vật dụng sau đây không thuộc thùng tái chế rác hữu cơ xanh của bạn và nên được bỏ vào thùng rác:

- Túi hoặc đồ dùng bằng nhựa hoặc nhựa gốc thực vật “có thể phân hủy” hoặc “có thể phân hủy sinh học”.
- Hộp đựng bằng giấy dùng một lần.
- Nhãn dán sản phẩm.

Các mẹo hữu ích cho thùng màu xanh lá cây

Sau đây là một số mẹo hữu ích được đề xuất để giúp giảm mùi các khó chịu và sâu bệnh:

- **Lót thùng của bạn:** Dùng phần cắt tỉa từ cây cối trong sân vườn, túi giấy hoặc giấy báo để lót đáy thùng và giúp hút chất lỏng.
- **Xếp tầng Lớp:** Xếp xen kẽ các lớp thức ăn thải bỏ và phần cắt tỉa từ cây cối hoặc giấy báo vụn, với giấy báo làm lớp trên cùng, để tạo rào cản chống lại các loài sâu bệnh gây hại tiềm ẩn.
- **Rắc:** Một ít baking soda vào thùng và lên trên thức ăn thải bỏ có thể giúp kiểm soát mùi hôi.
- **Dùng túi giấy hoặc giấy bọc:** Xả hết chất lỏng còn sót lại từ thức ăn thải bỏ vào bồn rửa và cho vào túi giấy hoặc bọc chúng bằng giấy dính thực phẩm, giấy báo hoặc tờ quảng cáo tạp hóa.
- **Trì hoãn:** Trữ thức ăn thải bỏ trong tủ lạnh hoặc tủ đông cho đến ngày thu gom nếu còn chỗ. Cho những thức ăn thải bỏ đó vào thùng màu xanh lá cây vào đêm hôm trước hoặc vào buổi sáng của ngày thu gom.

- **Rửa sạch:** Định kỳ súc rửa nhanh bên trong thùng bằng vòi nước trên bãi cỏ của bạn.
- **Đặt thùng ở nơi mát và đóng kín:** Nếu có thể, hãy cất thùng rác ở nơi râm mát, tránh xa sức nóng của mặt trời và đóng nắp thùng lại.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể tận dụng tối đa thùng màu xanh lá cây của mình trong khi vẫn ngăn chặn được tình trạng sâu bệnh và mùi hôi. Hãy tận hưởng các hoạt động mùa hè của bạn đồng thời góp phần phát huy một môi trường lành mạnh hơn!



Cải thiện Khu vườn Mùa hè của Bạn với sự Trợ giúp của Phân xanh

Mùa hè ở San Diego có thể xảy ra tình trạng nhiệt độ cao và làm cháy cây nhưng bón phân xanh cho đất vườn của bạn có thể giúp làm dịu cơn khát của cây trồng! Phân xanh rất tốt trong việc cải thiện cấu trúc đất, bổ sung các chất dinh dưỡng và vi sinh vật có lợi, giữ nước trong đất và hỗ trợ sự phát triển của cây trồng.

Tại cơ sở làm phân xanh Miramar Greenery do Thành phố vận hành, rác hữu cơ từ các hộ gia đình do Thành phố phục vụ là nguồn nguyên liệu chính. Quá trình làm phân xanh (ủ phân) cần có sự cân bằng giữa thức ăn thải bỏ, vật liệu thực vật, nước và không khí. Thức ăn thải bỏ làm tăng độ ẩm, các chất dinh dưỡng và vi sinh vật cần thiết cho quá trình này. Chúng tôi khuyến khích bạn bỏ tất cả thức ăn thải bỏ vào thùng tái chế rác hữu cơ màu xanh lá cây!

Công việc chính của chúng tôi tại Greenery là giữ cho các chú vi khuẩn luôn vui vẻ vì chúng đảm nhận hầu hết công việc phân hủy vật liệu hữu cơ. Trong quá trình đó, nhiệt được giải phóng, có tác dụng loại bỏ vi khuẩn có hại, các hạt cỏ dại, thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ. Chúng tôi cũng thử nghiệm phân xanh trong phòng thí nghiệm để đảm bảo nó an toàn khi sử dụng. Sản phẩm cuối cùng là chất cải tạo đất giàu dinh dưỡng có mùi của đất.



Rải khoảng 1 inch phân xanh lên cỏ và tưới nước vào sẽ giúp bãi cỏ của bạn chống được nắng nóng. Giữ cho khu vườn của bạn luôn tươi tốt bằng cách trộn tối đa 3 inch phân xanh vào đất và tưới nước đầy đủ. Hãy nhớ tránh đặt phân xanh trực tiếp vào gốc cây. Để tăng thêm hiệu quả, bạn có thể phủ thêm lớp phủ (mùn) lên đất trên luống cây trồng trong vườn để giảm tình trạng bốc hơi nước và hạn chế cỏ dại.

Hãy tận dụng những lợi ích tuyệt vời của phân xanh và góp phần giữ cho San Diego luôn xanh tươi

và thịnh vượng! Hoan nghênh tất cả mọi người đến mua phân xanh và các sản phẩm khác từ Miramar Greenery. Nếu bạn là cư dân của Thành phố San Diego, bạn có thể được nhận **MIỄN PHÍ** tối đa 2 thước khối phân xanh hoặc 4 inch lớp phủ (mùn) từ Miramar Greenery khi có bằng chứng cư trú! Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập miramargreenery.com.

Chúc bạn làm vườn vui vẻ!



Chương trình Tái chế Nệm là một Thành công Cỡ lớn!

Khi nệm và hộp nệm lò xo của bạn đã bung cái lò xo cuối cùng, bạn có thể băn khoăn không biết phải làm gì với những món đồ nặng nề đó. Thật may mắn là chúng ta lại có một cách để tái chế chúng!

Là một phần trong chương trình Tạm biệt Nệm của Hội đồng Tái chế Nệm, giờ đây người dân San Diego có thể bỏ những tấm nệm và hộp nệm lò xo không còn cần đến **MIỄN PHÍ** tại Địa điểm Thu gom Nệm của chúng tôi. Thành phố gửi những tấm nệm này đến một cơ sở xử lý ở Ontario, nơi chúng được tách thành bốn thành phần chính (thép, xốp, sợi và gỗ). Các thành phần này được sử dụng để tạo ra hàng trăm sản phẩm mới như thanh cốt thép xây dựng, đệm thảm, vật liệu cách nhiệt và lớp phủ (mùn).

Chỉ trong một năm thực hiện chương trình, hơn 14.000 tấm nệm và hộp nệm lò xo đã được chuyển hướng khỏi bãi chôn lấp. Nếu xếp những tấm nệm này thành hàng từ đầu đến cuối, nó sẽ tương đương với 311 sân bóng đá! Thêm vào đó, tình trạng đồ rác bất hợp pháp đã giảm 34% so với năm trước.



Địa điểm Thu gom Nệm nằm ở phía đông của cổng vào Bãi rác Miramar tại địa chỉ **5161 Convoy St., 92111**, bên cạnh Cơ sở Trung chuyển Chất thải Nguy hại Hộ gia đình. Nệm và hộp nệm lò xo – không được ướt, bị bẩn nhiều hoặc nhiễm rệp – được chấp nhận từ **Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều**. (tối đa 10 cái mỗi chuyến, mỗi ngày). Địa điểm thu gom này đóng cửa vào các ngày Thứ bảy và Chủ nhật.

Tìm hiểu thêm tại www.sandiego.gov/environmental-services/recycling/residential/mattresses.



Nên Làm gì với Túi Nhựa?

Không được bỏ túi nhựa vào thùng tái chế màu xanh lam hoặc thùng tái chế rác hữu cơ màu xanh lá cây. Nếu bỏ vào thùng màu xanh lam, các túi này sẽ được chuyển đến cơ sở tái chế vật liệu, nơi chúng có thể gây ra tình trạng bị mắc kẹt trong quá trình phân loại. Nếu túi nhựa được bỏ vào thùng màu xanh lá cây, chúng sẽ xuất hiện trong phân xanh dưới dạng những mảnh nhựa nhỏ. Sau đây là cách bạn có thể kiểm soát túi nhựa một cách có trách nhiệm:

Giảm thiểu

- Chọn các túi mua sắm có thể tái sử dụng để giảm thiểu việc sử dụng túi nhựa.
- Từ chối sử dụng túi nhựa khi bạn không cần đến chúng, đặc biệt là với những đồ vật nhỏ hoặc đơn lẻ.

Tái sử dụng

- Mang theo các túi dày hơn khi trở lại cửa hàng và sử dụng lại chúng.
- Tái sử dụng túi nhựa làm túi lót cho các thùng rác nhỏ.
- Dùng túi nhựa để đóng gói và bảo vệ đồ vật khi di chuyển hoặc cất giữ.
- Tạo các dự án DIY (tự làm) như thảm bên hoặc các túi tái sử dụng từ túi nhựa cũ.

Tái chế

- Mang túi nhựa đến các thùng tái chế được chỉ định ở nhiều cửa hàng tạp hóa và địa điểm bán lẻ. Hãy truy cập WasteFreeSD.org để tìm một địa điểm gần bạn.
- Tìm kiếm các chương trình tái chế cộng đồng chấp nhận túi nhựa và các vật liệu tương tự. Tuy nhiên, vui lòng **KHÔNG** bỏ túi nhựa vào thùng tái chế hoặc thùng tái chế rác hữu cơ của bạn.

Bằng cách làm theo những mẹo hữu ích này, bạn có thể giúp giảm rác thải nhựa và góp phần tạo ra một môi trường sạch hơn.

HỘI THẢO SẮP TỚI



Khóa học Làm Phân xanh Tổng thể

Địa điểm: Tecolote Nature Center (5180 Tecolote Road, San Diego, CA 92110)

Lịch trình: Thứ Bảy, ngày 14 tháng 9 đến ngày 12 tháng 10

Thời gian: 9:30 giờ sáng to 12:30 giờ chiều

[Xem Chi tiết & Đăng ký](#)

Để biết danh sách đầy đủ các hội thảo, hội thảo trực tuyến và sự kiện sắp tới, hãy truy cập [trang web Sự kiện Tái chế](#) của chúng tôi.

Tham gia Cuộc trò chuyện vì một San Diego Sạch hơn, Xanh hơn



Chúng tôi muốn nghe ý kiến từ bạn! Thành phố San Diego đang tìm kiếm ý kiến đóng góp cho cộng đồng từ người dân San Diego, những người nhận dịch vụ thu gom rác và tái chế của Sở Dịch vụ Môi trường (ESD).

Các cuộc họp công khai để đánh giá mức độ và các loại dịch vụ do ESD cung cấp cũng như tác động của các dịch vụ đó đến chi phí thu gom rác dành cho nhà dân hiện đang được tiến hành và sẽ tiếp tục đến hết ngày 9 tháng 9.

Bối cảnh:

Vào năm 2022, Dự luật B đã sửa đổi "Sắc lệnh Nhân dân" (People's Ordinance) để cho phép Thành phố tính phí thu hồi chi phí cho các dịch vụ thu gom rác và tái chế mà Thành phố cung cấp cho các nhà dân. Khoản phí này sẽ được áp dụng cho khoảng 285.000 nhà dân hiện đang được Thành phố phục vụ. Nhà dân bao gồm các ngôi nhà dành cho một gia đình và các khu liên hợp dân cư gồm bốn căn hộ trở xuống đáp ứng các yêu cầu của Thành phố để được nhận dịch vụ thu gom rác và tái chế do Thành phố cung cấp. Hiện tại, các nhà ở này không trực tiếp thanh toán tiền cho dịch vụ thu gom rác và tái chế, trong khi đó, cư dân trong các khu chung cư và những người là thành viên của hiệp

hội chủ sở hữu nhà chẳng hạn, phải trả tiền cho các công ty thu gom rác tư nhân để được nhận các dịch vụ này. Việc tính phí thu gom rác không chỉ có thể giúp nâng cao dịch vụ mà còn tạo ra một hệ thống công bằng trong đó tất cả người dân San Diego đều trả tiền cho các dịch vụ thu gom rác thải.

Để tìm hiểu thêm hoặc tìm một sự kiện công cộng giới thiệu chương trình gần bạn, hãy truy cập cleangreensd.org.



Cần Hỗ trợ Làm phân xanh?

Hãy liên hệ với **Đường dây nóng Giải pháp Khí hậu miễn phí** để gặp một chuyên gia của Trung tâm Solana!

Gọi số: 760-436-7986, số máy lẻ 700

Email: info@solanacenter.org



Cần Hỗ trợ Tái chế?

Hãy liên hệ với **Trung tâm Cuộc gọi Tái chế miễn phí** để gặp một chuyên gia I Love A Clean San Diego!

Gọi số: 800-237-2583

Email: hotline@cleansd.org

Danh mục Tái chế, Sửa chữa, Quyên góp

WasteFreeSD là một danh mục khu vực nhằm giúp người dân tìm những nơi có thể sửa chữa những món đồ bị hỏng hoặc nhận quyên góp những món đồ không mong muốn. Danh mục này cũng liệt kê các địa điểm tiếp nhận các món đồ và thiết bị cồng kềnh để tái sử dụng, tái chế hoặc thải bỏ. Truy cập WasteFreeSD.org để biết thêm thông tin.

Sở Dịch vụ Môi trường của Thành phố hợp tác với:



Solana Center
FOR ENVIRONMENTAL INNOVATION



INSIDE
SAN DIEGO

Subscribe Now!

Sign up to receive news updates from the City of San Diego

The advertisement features a blue background with a white border. The text 'INSIDE SAN DIEGO' is in large, bold, white capital letters. To the right, 'Subscribe Now!' is written in white, with a white mouse cursor icon pointing at the word 'Now!'. Below this, a smaller line of white text reads 'Sign up to receive news updates from the City of San Diego'. The background image shows a coastal scene with waves and a sunset or sunrise.